

บันทึกการเล่าเรื่อง

กลุ่ม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานกองกลาง

หัวข้อ “การบำรุงรักษาระบบราชการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid – ๑๙”

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เผยแพร่ใน Website กองกลาง การจัดการความรู้ KM

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นายชวณณ เจริญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	กระผม นายชวณณ เจริญสิน ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการราชการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid – ๑๙ ทางงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้มีการเรียกพนักงานขับรถทุกคนเข้ารับทราบการดูแลราชการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid – ๑๙ ได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนให้ทำความสะอาดรถให้สะอาดด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถมีจำนวนทั้งหมด ๑๒ คน โดยจัดเวรยามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน ๔ คน มาทำความสะอาดรถเพื่อรักษาความสะอาดรถที่ตัวเองขับประจำ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid – ๑๙ โดยพนักงานขับรถทุกคนพร้อมใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	บุคลากรในสังกัดกองกลาง ฝ่ายงานอาคารสถานที่และยานพาหนะทุกท่านได้รับประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติในครั้งนี้ คือ <ol style="list-style-type: none">บุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้วางมาตรการรักษาความสะอาดราชการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid – ๑๙ การวางมาตรการนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กร ๒. พxr. ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย

		<p>เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม</p> <p>๓. พชร. ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาพระราชกรณียกิจ เมื่อได้มาพบกัน</p> <p>หลังจากได้รับคำสั่งและลงมือปฏิบัติงานในครั้งนี้ พชร. ทุกคนได้มีการร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาพระราชกรณียกิจกันมากขึ้น ทำงานด้วยความสุข และรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น</p>
--	--	--

การนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

องค์ความรู้เรื่อง “การบำรุงรักษาพระราชกรณียกิจ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid – ๑๙”

โดย นายชวณ เจริญสิน สังกัด กองกลาง

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า ๑ เรื่อง)

พัฒนาบุคลากร พัฒนาหน่วยงาน พัฒนามหาวิทยาลัย อื่นๆ โปรดระบุ.....

วัน/เดือน/ปี ที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานกองกลาง โดยเฉพาะงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวกับรถราชการ มีการวางมาตรการการดูแลรักษาความสะอาดรถราชการ โดยมอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคนถือปฏิบัติ และดำเนินการในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดรถราชการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid - ๑๙ เพื่อป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรค และเสียสละการหยุดงานมาปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวม

หลักฐานการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน

